

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
รายงาน และ งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2554 และ 2553

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ยกเว้นเหตุการณ์ที่จะกล่าวในวรรคถัดไป ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้สัมปทานให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อยดังกล่าว จนถึงวันที่ในรายงานนี้ ผลสรุปของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดและผลของการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าวนี้อาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อจำนวนของรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 470 ล้านบาทและ 747 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จำนวน 2,518 ล้านบาทและ 2,015 ล้านบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวมและอาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการต่อมูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 เป็นจำนวน 1,946 ล้านบาท และ 1,946 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในจำนวนของรายได้จากการให้บริการ ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลของรายการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินข้างต้น จากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรคก่อน งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยไม่มีผลกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

1. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 เกี่ยวกับยอดคงเหลือของลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวนประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งแสดงสุทธิจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวนประมาณ 382 ล้านบาท และยอดหนี้ค้างชำระจำนวน 199 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) และเป็นหนี้ที่มีข้อโต้แย้งกันอยู่และการที่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ได้ยื่นคำเสนอขอพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งชำระเงินคืนเป็นจำนวน 542 ล้านบาท และชำระค่าเสียหายเป็นจำนวน 1,238 ล้านบาท และการชำระยอดคงค้างจำนวนประมาณ 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวางรเช่าระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้ และตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.9 เกี่ยวกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งนี้
2. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

3. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.6 เกี่ยวกับการส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งมีวงเงินตามสัญญาจำนวน 31 ล้านบาทและค่าปรับล่าช้าตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา
4. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อจัดทำและนำเสนองบการเงินนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930

บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2555

## บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

##### ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 200 ชั้น 29-30 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ (แผนฯ) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2546 และได้แต่งตั้งบริษัท แจ้งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้บริหารแผนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้บางรายของบริษัทฯได้ยื่นคำร้องคัดค้านในบางประเด็นซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บริษัทฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

#### 2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2554	2553
			ร้อยละ	ร้อยละ
<u>ถือหุ้นโดยบริษัทฯ</u>				
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	ให้บริการ โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	100	100
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารผ่านดาวเทียมและให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	100	100
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (ถือร้อยละ 9 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด และ ถือร้อยละ 9 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด)	ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม	ไทย	42	57
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	ไทย	98	98
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (ถือร้อยละ 20 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด)	สำรวจ ออกแบบและก่อสร้างงานโยธาของโครงการโทรคมนาคม	ไทย	80	80
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด (ถือร้อยละ 34 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด และ ถือร้อยละ 26 ที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	40	40
บริษัท แจงวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	100	100
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช็อป จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	70	70
บริษัท คอมพิวเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	100	100

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศไทย	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ
<b>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย</b>				
บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท สยามเทลเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด”) (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 98)	ให้บริการด้านจัดหา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาซอฟต์แวร์และ การจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไทย	-	-
บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 67)	ให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 99)	ให้บริการด้านโทรคมนาคม โทรศัพท์พื้นฐานและระบบสื่อสารข้อมูล	ไทย	-	-
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	ให้บริการอินเทอร์เน็ต	ไทย	-	-
บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100)	พัฒนา จำหน่าย หรือให้บริการซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ	ไทย	-	-
บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 59)	กิจกรรมลงทุน	ไทย	-	-

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ
บริษัท เอเชียส รีเอนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด ร้อยละ 98)	ดำเนินการด้านการตลาด การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และการให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบสัญญาณดาวเทียม	ไทย	-	-
บริษัท ปากเกร็ด แพลนเนอร์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	ไทย	-	-
Clippership Investments (BVI) Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส์ จำกัด ร้อยละ 100)	หยุดดำเนินการ	British Virgin Island	-	-
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 90)	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำและให้บริการรับจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเคเบิลใต้น้ำภายในประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 100)	ให้บริการเช่าวงจรและบริการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่าง ประเทศ	ไทย	-	-
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ร้อยละ 54 และบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ร้อยละ 46)	ให้เช่าอาคารสำนักงาน	ไทย	-	-



- ข) บริษัทฯ นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
  - ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกับของบริษัทฯ
  - ง) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
  - จ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
- 2.3 บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

### 3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

ในระหว่างปีปัจจุบันฯ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้

#### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้ำคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ ข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)	สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)	รายได้
ฉบับที่ 19	ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)	ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่ 26	การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)	กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)	งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)	การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)	การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6	การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

#### การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15	สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
------------	---------------------------------

#### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 31	รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
------------	-----------------------------------------------

มาตรฐานการบัญชีข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการสำหรับปีปัจจุบันยกเว้น  
มาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ  
กิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะต้องประเมินและบันทึก  
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคำนวณตามหลัก  
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อ  
เกิดรายการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในปีปัจจุบันและรับรู้หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อกำไรสำหรับปี 2554 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสำหรับปีลดลง	19	1

ผลกระทบข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อกำไรต่อหุ้นสำหรับปี และผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

##### มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12	ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)	การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

##### การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10	ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
ฉบับที่ 21	ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดีราคาใหม่
ฉบับที่ 25	ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตราฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ

### 5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 5.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการตามสัญญาสัมปทานจะรับรู้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่กำหนดในสัญญา (โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจำนวนช่องสัญญาซึ่งได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการแล้ว

รายได้จากการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเทอร์เน็ตและบริการการจัดการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

รายได้จากการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมการจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

รายได้จากการจำหน่ายบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว และรายได้จากการจำหน่ายบัตรดังกล่าวในส่วนที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้จะบันทึกเป็นรายได้รอการตัดบัญชีในหนี้สินหมุนเวียน

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

## 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

## 5.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

## 5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (วิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

## 5.5 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายแสดงตามมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์รอการขาย

## 5.6 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาสุทธิจากค่าเพื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย

ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่า

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### 5.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทข้อยกเว้นที่มูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทข้อยกเว้นจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 24 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินในส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทข้อยกเว้นรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

รายการจัดประเภทรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีผลกระทบต่อการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
	31 ธันวาคม 2553
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น	776
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง	776

#### 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเพื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	-	20 และ 24 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	5 - 12 ปี
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่า	-	5 ปี
อุปกรณ์สำหรับให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม	-	3 - 15 ปี
อุปกรณ์สำหรับสื่อสารด้วยดาวเทียม	-	5 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	-	3 และ 5 ปี
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคาจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

## 5.9 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตามราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

บริษัทย่อยตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซึ่งมีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ 3 และ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.10 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาเช่า 30 ปี ค่าตัดจำหน่ายจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.11 ต้นทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรอดตัดจ่ายและค่าตัดจำหน่าย

ต้นทุนโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำรอดตัดจ่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากสัดส่วนจำนวนช่องสัญญาณที่เปิดให้บริการในแต่ละปีต่อจำนวนช่องสัญญาณที่จะเปิดให้บริการทั้งหมดตามระยะเวลาสัมปทาน

ค่าตัดจำหน่ายจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.12 ค่าความนิยม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำไรในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทำการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

### 5.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือถูกบริษัทฯ และบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

### 5.14 สัญญาผ่อนชำระระยะยาว

บริษัทย่อยบันทึกสัญญาผ่อนชำระระยะยาวของอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับบริษัทย่อยแล้วเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาผ่อนชำระ ภาระผูกพันตามสัญญาผ่อนชำระหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาผ่อนชำระ



## 5.15 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

## 5.16 เงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินลงทุน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาไปจะสูงกว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 5.18 ผลประโยชน์พนักงาน

### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

## **ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน**

### **โครงการสมทบเงิน**

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงานจากพนักงานแล้ว

### **โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นครั้งแรก บริษัทฯและบริษัทย่อยเล็งกรับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน

## **5.19 ประมาณการหนี้สิน**

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

## **5.20 หุ้นทุนซื้อคืน**

หุ้นทุนซื้อคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนสูงกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรู้ผลต่างเข้าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนและหากราคาขายของหุ้นทุนซื้อคืนต่ำกว่าราคาซื้อของหุ้นทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนำผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

## 5.21 ภาษีเงินได้

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

## 5.22 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

## 5.23 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

**ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้**

บริษัทย่อยบันทึกผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และทุนเรือนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับและทุนเรือนหุ้นที่ได้รับเป็นขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามลำดับ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

## 6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหนี้ที่ค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### **ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย**

บริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายเมื่อพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ประเภทและคุณลักษณะของสินทรัพย์

### **ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### **ผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์**

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากราชการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมรรถนะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### **คดีฟ้องร้อง**

บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เงินสด	11	13	-	-
เงินฝากธนาคาร	1,364	1,604	465	97
ตั๋วแลกเงิน	206	303	60	80
รวม	1,581	1,920	525	177

8. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินลงทุนชั่วคราวได้รวมเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 120 ล้านบาท (2553: 143 ล้านบาท) และเฉพาะของ บริษัทฯเป็นจำนวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท (2553: 11 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำไป ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และบริษัทย่อยหรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย	กลุ่มบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
กลุ่มโมโน	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิส จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด	มีกรรมกร่วมกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		นโยบายการกำหนดราคา
	2554	2553	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมที่</b>			
<b>ศูนย์เสียมะพร้าว*</b>			
รายได้จากการขายและการบริการ	-	22	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ	-	213	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	-	7	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	-	5	MLR
ต้นทุนขายและการบริการ	-	418	ราคาตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	-	1	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	3	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>			
รายได้จากการขายและการบริการ	37	15	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการ	1	4	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	46	22	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและการบริการ	43	29	ราคาตามสัญญา
ซื้ออุปกรณ์	-	3	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น	19	12	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2554	2553	
<b>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</b>			
<b>(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)</b>			
ค่าจัดการรับ	142	145	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	38	41	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการคิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	7	19	อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์ + 0.5%
ค่าใช้จ่ายอื่น	25	24	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
<b>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	80	115	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	6	7	-	-
กลุ่มโมโน	35	15	-	-
<b>รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>121</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	341	363
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด	3	4	-	-
<b>รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>341</b>	<b>363</b>
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(16)	(16)
<b>รวมลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>325</b>	<b>347</b>
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	456	473
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(6)	(6)
<b>รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450</b>	<b>467</b>
<b>เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 10)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	1,347	1,460
<b>รวมเงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,347</b>	<b>1,460</b>
<b>เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ผลิตภัณฑ์พลังงาน จำกัด	16	16	16	16
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(11)	(11)	(11)	(11)
<b>รวมเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อโครงการลงทุนแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
<b>เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)</b>				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	263	237	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	17	15	-	-
กลุ่มโมโน	-	5	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>280</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)</b>				
บริษัทย่อย	-	-	19	13
บริษัทร่วม	4	4	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด	2	3	-	-
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด	4	2	-	-
กลุ่มโมโน	6	9	-	-
<b>รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
<b>หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย	-	-	778	778
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (ส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระ)	-	-	(166)	(142)
<b>รวมหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>636</b>

\* บริษัทฯและบริษัทย่อยสูญเสียการมีสิทธิพลเนื่องจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลือส่วนการถือหุ้นในทีทีแอนด์ทีอย่างไม่เป็นสาระสำคัญ

หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทั้งหมดในปี 2556 ส่วนดอกเบี้ยมีกำหนดชำระเป็นรายไตรมาสในอัตรา MLR-2% ต่อปี บริษัทฯมีสิทธิขอยอดไปจ่ายในปี 2556 ได้ หากในปีดังกล่าวบริษัทฯมีเงินสดส่วนเกินไม่พอชำระให้ปลดหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมด



ในระหว่างปี 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	
	การเคลื่อนไหวในระหว่างปี			
	เพิ่มขึ้น	ลดลง		
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	467	-	(17)	450
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	6	-	-	6
รวม	473	-	(17)	456
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6)	-	-	(6)
สุทธิ	467	-	(17)	450

บริษัทฯ ได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท อควิเมนต์ จำกัด (อควิเมนต์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและครบกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.52 ต่อปี

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น	163	159	20	19
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	15	9	1	1
รวม	178	168	21	20

#### การค้ำประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 41.2

## 10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	121	137	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,855	3,770	53	50
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)	-	-	1,347	1,460
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	3	4	325	347
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	108	146	51	78
รวม	4,087	4,057	1,776	1,935
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(117)	(174)	(53)	(50)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,970	3,883	1,723	1,885

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างค้ำนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	8	13	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	18	11	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	10	34	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	3	75	-	-
มากกว่า 12 เดือน	82	4	-	-
รวม (หมายเหตุ 9)	121	137	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
<b>กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</b>				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	623	1,016	-	-
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	366	428	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	181	311	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	475	542	-	-
มากกว่า 12 เดือน	2,210	1,473	53	50
รวม	3,855	3,770	53	50
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(117)	(174)	(53)	(50)
สุทธิ	3,738	3,596	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,859	3,733	-	-

ในระหว่างปี 2554 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ทีทีไอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตัดลูกหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญไปเป็นจำนวนประมาณ 248 ล้านบาท

ในยอดลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ที่มีระยะเวลาค้างชำระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รวมยอดค้างรับจากบริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
มากกว่า 3 - 6 เดือน	170	209	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	341	403	-	-
มากกว่า 12 เดือน	1,938	1,139	-	-
รวม	2,449	1,751	-	-

บริษัทย่อยได้มอบสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ให้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารเหล่านั้น

- 10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (เจเอสทีซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 2,518 ล้านบาท และ 2,015 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน) (ทีไอที) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีไอทีได้ระงับการชำระยอดคงค้างไว้ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงปัจจุบันเนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้กับ เจเอสทีซี เจเอสทีซีบันทึกรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาดังกล่าวสำหรับปี 2554 และ 2553 เป็นจำนวน 470 ล้านบาท และ 747 ล้านบาท ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันผลสรุปของการเจรจา อัตราส่วนแบ่งรายได้ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึก ดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- 10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยมียอดหนี้ค้างชำระจากบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) (ทีทีแอนด์ที) (เดิมเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน) เป็นจำนวนเงินประมาณ 752 ล้านบาท ยอดคงเหลือ ดังกล่าวคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ในการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของ ทีทีแอนด์ที ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้รับประมาณการกระแสเงินสดที่จัดทำโดยทีทีแอนด์ทีในปี 2551 ซึ่งแสดงว่าทีทีแอนด์ทีจะมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนได้เต็มจำนวน แต่เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2551 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
- ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีแล้ว ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- ตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้บริษัทย่อยจะได้รับคืนทั้งในส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระ โดย กำหนดการรับชำระคืนมีรายละเอียดดังนี้
- 1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทย่อยจะได้รับชำระเงินต้นเป็น เงินสดในอัตราร้อยละ 5
  - 2) ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน บริษัทย่อยจะได้รับชำระเงินต้นเป็น เงินสดในอัตราร้อยละ 20 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาสเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยได้รับชำระคืน ในอัตราร้อยละ 4 ในปี 2554 และ 2555 ได้รับคืนในอัตราร้อยละ 10 ในปี 2556 และได้รับชำระ คืนอัตราร้อยละ 2 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

- 3) เงินต้นอีกร้อยละ 75 และดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดจะได้รับชำระเป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที โดยคำนวณอัตราภาระหนี้ต่อจำนวนหุ้นในอัตราเท่ากับ 1 ต่อ 1 (มูลค่าหนี้ 1 บาทคิดเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (เป็นมูลค่าภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ)) โดยหุ้นที่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดว่าห้ามขายให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที หลังจากนั้นจะสามารถขายให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดได้ทุก 6 เดือน เป็นจำนวนไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีและภายหลังจากครบ 3 ปีนับแต่ได้รับชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที จะสามารถขายให้แก่บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใดได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่หากผู้ทำแผนสามารถจัดหางบลงทุนมาซื้อได้ก็สามารถขายหุ้นร้อยละ 100 ที่ได้รับชำระหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีให้กับนักลงทุนนั้นได้

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ทีทีแอนด์ทีจดทะเบียนลดทุนจากจำนวน 70,000,000,000 บาท (จำนวนหุ้นสามัญ 7,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) ลดลงคงเหลือทุนจดทะเบียนจำนวน 33,242,744,500 บาท (จำนวนหุ้นสามัญ 3,242,484,261 หุ้น และหุ้นที่จะได้ออกตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที จำนวน 81,790,189 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) และจดทะเบียนลดทุนจาก 33,242,744,500 บาท (จำนวนหุ้นสามัญ 3,242,484,261 หุ้น และหุ้นที่จะได้ออกตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที จำนวน 81,790,189 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท) ลดลงคงเหลือทุนจดทะเบียน 3,324,274,450 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ลงเหลือหุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันทีทีแอนด์ทีได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ทีทีแอนด์ทีจดทะเบียนเพิ่มทุนจากจำนวน 3,324,274,450 บาท (จำนวนหุ้นสามัญ 3,242,484,261 หุ้น และหุ้นที่จะได้ออกตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที จำนวน 81,790,189 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นจำนวน 9,463,812,113 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) เพิ่มขึ้น 6,139,537,663 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,139,537,663 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการการลดทุนและการเพิ่มทุนดังกล่าวของทีทีแอนด์ทีดังกล่าวนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที

ในการแปลงหนี้เป็นทุนให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการนั้น ทีทีแอนด์ทีได้แบ่งเจ้าหนี้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- 1) กลุ่มที่ 1 : กลุ่มเจ้าหนี้ที่ได้รับคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้ในกลุ่มนี้จะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนร้อยละ 100 ของจำนวนหนี้ตามคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้
- 2) กลุ่มที่ 2 : กลุ่มเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้ในกลุ่มนี้จะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนร้อยละ 50 ของจำนวนมูลหนี้ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ส่วนที่เหลือจะได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนเมื่อได้รับคำสั่งถึงที่สุด
- 3) กลุ่มที่ 3 : กลุ่มเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งถึงที่สุดให้ได้รับชำระหนี้ เจ้าหนี้ในกลุ่มนี้จะยังไม่ได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนจนกว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีคำสั่งให้ได้รับการชำระหนี้

แผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าวมียอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ผู้ทำแผนนำมาพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 601 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 566 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 35 ล้านบาท) ต่อมาในเดือนเมษายน 2553 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งและผู้ทำแผนของทีทีแอนด์ทีได้มีการตกลงกันและยื่นขอลดยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวน 14 ล้านบาท เนื่องจากยอดหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ซึ่งยอดหนี้จำนวนนี้จะไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จากการลดหนี้ดังกล่าว ทำให้ยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อยคงเหลือเป็นจำนวน 587 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 553 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 34 ล้านบาท) ซึ่งยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ได้รวมยอดหนี้จำนวน 314 ล้านบาท (เงินต้นจำนวน 299 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 15 ล้านบาท) ที่ทางบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (ซีซีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้โอนสิทธิการรับเงินให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อกำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) กำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27) ที่ได้รับจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว โดยยอดหนี้ดังกล่าวนี้ก็ได้อาจจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มเดียวกันกับซีซีเอสในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับนี้

บริษัทย่อยบันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนรวม 244 ล้านบาท โดยใช้แผนปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้และใช้มูลค่า ยุติธรรมของหุ้นที่ทีเอนด์ที ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ ซึ่งคำนวณ จากยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อย ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2552 ดังกล่าวข้างต้น ต่อมา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของทีเอนด์ทีมีมูลค่า 0.13 บาทต่อหุ้น ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้บันทึกผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของกำไร หรือขาดทุนสำหรับปี 2554 เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 138 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของหุ้น สามัญของทีเอนด์ทีดังกล่าวไว้ในบัญชี

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และ 23 กันยายน 2554 ทีเอนด์ทีได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นโดย บริษัทย่อยที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าหนี้กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วเป็น จำนวนรวม 114 ล้านหุ้น บริษัทย่อยที่ได้รับหุ้นสามัญของทีเอนด์ทีดังกล่าวข้างต้นแล้วได้โอน ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่ได้เคยบันทึกไว้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับ ปี 2554 จำนวนรวม 33 ล้านบาท มาบันทึกเป็นขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของกำไร หรือขาดทุนสำหรับปี 2554

อย่างไรก็ตามยอดหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้ของบริษัทย่อยดังกล่าวนี้มียอดหนี้ของบริษัทย่อยบางแห่ง จำนวนรวม 35 ล้านบาทที่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดแล้วและมียอดหนี้ของบริษัทย่อยที่เหลือจำนวนรวม 552 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุด ดังนั้นยอดหนี้ในส่วนที่ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดจึงยัง ไม่ได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการฉบับดังกล่าว และยอดหนี้ที่ได้รับ คำสั่งเป็นที่สุดแล้วอาจแตกต่างจากยอดหนี้ที่ใช้ในการคำนวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับ โครงสร้างหนี้ดังกล่าวนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยแสดงยอดคงเหลือดังกล่าวสุทธิจาก ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ภายใต้รายการ “ลูกหนี้ตามสัญญาปรับ โครงสร้างหนี้” ในงบแสดงฐานะการเงิน

นอกจากนี้บริษัทย่อยบางแห่งมียอดหนี้ค้างชำระจำนวนรวม 199 ล้านบาทกับทีเอนด์ทีซึ่งเป็นหนี้ที่ ได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการแต่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลล้มละลาย กลางมีคำสั่งให้ทีเอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) ดังนั้นยอดหนี้ ดังกล่าวนี้จึงไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีเอนด์ที ยอดหนี้ จำนวนดังกล่าวคงค้างอยู่ในบัญชีเป็นระยะเวลาอันนานและเป็นหนี้ที่มีข้อโต้แย้งกับทีเอนด์ที อย่างไร ก็ตามเนื่องจากยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้เป็นยอดหนี้ที่เป็นไปตามปกติธุรกิจการค้าและฝ่ายบริหาร และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายจาก

ทีทีแอนด์ทีได้เพิ่มจำนวน และผู้บริหารของบริษัทย่อยเชื่อว่าจะสามารถเรียกชำระคืนได้เพิ่มจำนวน จึงไม่ได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับยอดหนี้จำนวนดังกล่าวนี้ไว้ในบัญชี

หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของ ทีทีแอนด์ทีได้มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษากฎหมายแห่งหนึ่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาตกลงซื้อขาย และให้บริการจัดทำระบบ Customer Care & Billing (“CC&B”) และสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งทีทีแอนด์ที ได้ทำสัญญาจ้างให้ซีซีเอสเป็นผู้ทำระบบงานให้ โดยอ้างว่าซีซีเอสปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าวเกี่ยวกับการส่งมอบงาน อย่างไรก็ตาม ซีซีเอสได้มีหนังสือโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไปยังบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2554 ทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อ สถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกร้องให้ซีซีเอสคืนเงินค่าอุปกรณ์ที่ทีทีแอนด์ทีได้จ่ายชำระให้แล้วจากการทำระบบงาน CC&B จำนวน 542 ล้านบาท และชำระเงินค่าความเสียหายและขาดผลประโยชน์ทางธุรกิจจำนวน 1,238 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อพิพาท จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของซีซีเอสพิจารณาแล้วเห็นว่า ซีซีเอสได้ส่งมอบงานตามสัญญาว่าจ้างให้แก่ทีทีแอนด์ทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซีซีเอสจึงไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงไม่ชอบและไม่มีผลทำให้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลงแต่อย่างใด จึงจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิเรียกร้องของซีซีเอสต่อหนี้คงค้างจากทีทีแอนด์ทีตามสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 470 ล้านบาท ในปัจจุบัน ซีซีเอสอยู่ระหว่างการเสนอคำคัดค้านคำเสนอข้อพิพาทของทีทีแอนด์ทีดังกล่าวข้างต้น ยอดหนี้คงค้างจากทีทีแอนด์ทีจำนวน 470 ล้านบาท ดังกล่าว เป็นหนี้ที่ซีซีเอสได้โอนสิทธิการรับชำระเงินจากทีทีแอนด์ทีให้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารดังกล่าวและธนาคารดังกล่าวได้ยื่นขอรับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟู กิจการกับทีทีแอนด์ทีแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2554 ธนาคารดังกล่าวได้โอนสิทธิเรียกร้อง ในการรับชำระเงินจากทีทีแอนด์ที สำหรับมูลหนี้จำนวน 171 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจาก วันที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ทีทีแอนด์ทีเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551) คืนให้แก่ซีซีเอสแล้ว ในปัจจุบัน ซีซีเอสจึงคงเหลือยอดหนี้คงค้างจากทีทีแอนด์ทีที่โอนสิทธิ การรับชำระเงินจากทีทีแอนด์ทีให้แก่ธนาคารดังกล่าวจำนวน 299 ล้านบาท

นอกจากนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวได้ระบุว่าการชำระยอดคงค้างระหว่างบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (ทริปเปิลที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ให้แก่ทีทีแอนด์ทีในปี 2552 โดยวิธีการ โอนตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 707 ล้านบาท ซึ่งทีทีแอนด์ทีเป็นผู้ส่งจ่ายและบริษัท ทีที แอนด์ ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิส จำกัด (ทีทีแอนด์ทีเอสเอส) ได้สลับหลังเพื่อโอนตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว ให้แก่ทริปเปิลที และการแสดงเจตนาของการหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการใช้สิทธิเรียกร้อง



ในการรับชำระเงินที่ทีทีแอนด์ทีที่ค้างชำระจำนวน 170 ล้านบาทกับทีทีแอนด์ทีเอสเอสและทีทีแอนด์ทีเอสเอสได้ออนสิทธิดังกล่าวให้แก่ทริปเปิลทีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ทริปเปิลทีติดค้างอยู่กับทีทีแอนด์ทีว่าเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญาและถือเป็นการชำระหนี้อันไม่มีผลสมบูรณ์ เนื่องจากการชำระหนี้ที่ทริปเปิลทีจะต้องชำระค่าบริการวางจระเขานั้นต้องสอดคล้องกับข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานที่ทีทีแอนด์ทีมีมาอยู่ก่อน กล่าวคือทริปเปิลทีจะต้องทำการชำระหนี้ไปยังทีโอทีโดยตรงเสียก่อน แล้วทีโอทีจึงทำการจัดสรรชำระหนี้ตามอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่ตกลงไว้ในสัญญาสัมปทานให้แก่ทีทีแอนด์ที ดังนั้นการที่ทริปเปิลทีทำการชำระหนี้ที่มีใช้ด้วยเงินสด เช่น บรรดาสิทธิเรียกร้องหรือตัวสัญญาใช้เงิน และ/หรือ ชำระหนี้โดยตรงให้แก่ทีทีแอนด์ทีนั้น ย่อมถือเป็นการชำระหนี้ที่ไม่ต้องตรงตามความประสงค์แห่งสัญญา และถือเป็นการชำระหนี้อันไม่มีผลสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีได้แสดงความเห็นว่าการที่ทริปเปิลทีได้ชำระหนี้ค่าบริการวางจระเข้ค้างชำระตามสัญญาการให้บริการวางจระเข้ให้กับทีทีแอนด์ทีโดยตรง เนื่องจากการชำระเงินให้แก่ทีโอทีเกิดเหตุขัดข้องขึ้นนั้น ทริปเปิลทีสามารถกระทำได้เนื่องจากทีทีแอนด์ทีเป็นคู่สัญญาที่มีนิติสัมพันธ์กับทริปเปิลทีโดยตรง การที่ทริปเปิลทีได้ชำระค่าบริการวางจระเข้โดยการสลักหลังและโอนตัวสัญญาใช้เงินให้ทีทีแอนด์ทีดังกล่าวข้างต้น ถือได้ว่าทีทีแอนด์ทีเป็นทั้งผู้ออกและผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินในเวลาเดียวกัน ดังนั้นสิทธิและความรับผิดชอบในหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นตกอยู่แก่บุคคลเดียวกันและเคลื่อนกลิ้งกัน ซึ่งมีผลทำให้หนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินและหนี้ค่าบริการค้างชำระเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยจำนวนที่เท่ากับมูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว และการที่ทริปเปิลทีได้แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีโดยการโอนสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้การค้าที่ทริปเปิลทีโอนมาจากทีทีแอนด์ทีเอสเอสตามที่กล่าวข้างต้น ทริปเปิลทีจึงมีฐานะเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ของทีทีแอนด์ทีในเวลาเดียวกัน ทีทีแอนด์ทีกับทริปเปิลทีจึงมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุประสงค์เป็นหนี้เงินอย่างเดียวกัน ทริปเปิลทีจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้กับทีทีแอนด์ทีเพียงเท่ากับจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่าผู้ทำแผนมีอำนาจไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวางจระเข้ รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวางจระเข้ทุกฉบับตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.7 ข) ตามมาตรา 90/40 หรือ 90/41 ทวิของพระราชบัญญัติล้มละลาย อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีได้ให้ความเห็นว่าการใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ทำแผนจะไม่มีผลย้อนหลังต่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของทริปเปิลทีเชื่อว่ากรณีดังกล่าวข้างต้น ทริปเปิลทีได้ทำถูกต้องตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีแล้ว ทริปเปิลทีจึงไม่ได้สะท้อนเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิน

## 11. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					
	รายการปรับลด				สินค้ำคงเหลือ	
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		- สุทธิ	
2554	2553	2554	2553	2554	2553	
อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม	21	27	(20)	(20)	1	7
สินค้ำสำเร็จรูปและอะไหล่	71	361	(2)	(76)	69	285
รวม	92	388	(22)	(96)	70	292

## 12. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

เงินลงทุนนี้เป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	91	701	91	438
ขายในระหว่างปี	(91)	(587)	(91)	(324)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	(23)	-	(23)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิ	-	91	-	91

12.1 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีจำนวน 212 ล้านหุ้นซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 91 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 79 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวนี้รวมเป็นจำนวน 12 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

12.2 ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ขายเงินลงทุนในทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวน 1,085 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 587 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 496 ล้านบาท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 90 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุน (เฉพาะของบริษัทฯ: บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 598 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 324 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 321 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรับรู้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 3 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุน)

### 13. สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คือมูลค่าของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	เครื่องโทรศัพท์ สาธารณะที่ ติดตั้งแล้ว	เครื่องโทรศัพท์ สาธารณะที่ยัง ไม่ได้ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน	68	140	208
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(34)	(18)	(52)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553</b>	34	122	156
โอนออก	(34)	-	(34)
จำหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย	-	(9)	(9)
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554</b>	-	113	113

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจทีเอสมีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งที่มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 113 ล้านบาท (ราคาทุนจำนวน 131 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 18 ล้านบาท) ในปัจจุบันเจทีเอสอยู่ระหว่างการเสนอขายเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ยังไม่ได้ติดตั้งให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ฝ่ายบริหารประเมินว่ามูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

## 14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

### 14.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินรวม							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย		ส่วนแบ่งกำไร จากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม ในระหว่างปี	
			2554 ร้อยละ	2553 ร้อยละ	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	23	23	-	10
บริษัท พรีเมียม เรียวล เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	-	-	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	23	23	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					451	451	23	23	-	10

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้น ในประเทศ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
			สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
			2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
ร้อยละ		ร้อยละ								
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสาร	ไทย	38	38	49	49	(32)	(32)	17	17
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	หยุดดำเนินการ	ไทย	49	49	402	402	(402)	(402)	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	23	23	-	-	-	-	-	-
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไทย	40	40	-	-	-	-	-	-
รวม					451	451	(434)	(434)	17	17

14.2 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระ		สินทรัพย์รวม		หนี้สินรวม		รายได้รวม		กำไรสำหรับปี	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุด		สิ้นสุด	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ อินเทอร์เน็ต จำกัด	50	50	78	78	17	17	1	2	-	-
บริษัท พรีเมียม เรียด เอสเตท จำกัด	820	820	12	12	1	1	-	-	-	-
บริษัท คุณค่าพลังไทย จำกัด	1	1	-	-	16	16	-	41	-	41
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

- 14.3 ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัททั้งหมด คำนวณจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเหล่านั้น โดยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

## 15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ทุนเรียกชำระแล้ว		ราคาทุน		รับระหว่างปี	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	1,550	1,550	1,946	1,946	217	-
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	760	760	760	760	-	-
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	200	200	160	160	-	-
บริษัท โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด	100	100	70	70	-	-
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	706	703	75	100	32	24
บริษัท คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	260	260	100	100	-	-
บริษัท จัสมิน สมาร์ทช้อปปิ้ง จำกัด	110	110	110	110	-	-
บริษัท ทรี บีบี จำกัด	52	52	52	52	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โอเวอร์ซีส จำกัด	115	115	46	46	-	-
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	15	15	7	7	37	40
บริษัท แจ็งวัฒนะ แพลนเนอร์ จำกัด	0.1	0.1	-	-	-	-
			3,326	3,351	286	64
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน			(367)	(367)		
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ			2,959	2,984		

- 15.1 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.1 ปัจจุบันเจเอสทีซื้ออยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนกับทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทานฝ่ายบริหารของเจเอสทีซึ่งเชื่อว่าการบันทึกรายได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

15.2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2554 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของเจทีเอสในจำนวนที่จะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยราคาขายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของเจทีเอสเป็นจำนวนรวม 100 ล้านบาทเป็นจำนวนเงินรวม 147 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 25 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 213 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจำนวน 122 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู้ผลขาดทุนจำนวน 66 ล้านบาทภายใต้รายการ “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ในเดือนมกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญของเจทีเอสเพิ่มอีกจำนวน 68 ล้านบาทเป็นจำนวนเงินรวม 90 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 17 ล้านบาทและมีมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมจำนวน 140 ล้านบาท บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนนี้เป็นจำนวน 73 ล้านบาทในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและรับรู้ผลขาดทุนจำนวน 50 ล้านบาท ภายใต้รายการ “ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2555

15.3 ในปี 2554 เจทีเอสได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์จำนวนรวม 3,507,300 หุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของเจทีเอสตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP warrant) และจากการใช้สิทธิตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP share) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เจทีเอสมีทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 706,457,300 บาท

15.4 ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของทริปเปิ้ลที่มีมติอนุมัติให้ทริปเปิ้ลที่จัดตั้งบริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (ไอซี) โดยทริปเปิ้ลที่ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวน 99,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (เรียกชำระแล้วร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ไอซีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน ปัจจุบันไอซียังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

15.5 บริษัทฯ และเจทีเอสได้นำใบหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

15.6 ในปี 2552 อควิเมนต์ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิในทริปเปิ้ลที่ รวมถึงซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือจากการไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นของทีทีแอนด์ที การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ยังคงมีข้อโต้แย้งกับทีทีแอนด์ที อย่างไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายได้แสดงความเห็นว่าอควิเมนต์สามารถดำเนินการดังกล่าวได้



## 16. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยบางแห่งได้รับหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีจากการแปลงหนี้เป็นทุนของทีทีแอนด์ทีจำนวนรวม 114 ล้านหุ้นในราคาตามมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวใช้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ที ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เป็นเกณฑ์ในการบันทึกรายการ และได้จัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามัญของทีทีแอนด์ทีนี้เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ทีได้กำหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการขายหุ้นไว้

ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของทีทีแอนด์ทีจนกว่าทีทีแอนด์ทีจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 17. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:	
ราคาทุน	937
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(238)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	699
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:	
ราคาทุน	984
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(208)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	776

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2554	2553
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	776	810
ซื้อสินทรัพย์	4	7
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาตามบัญชี	(40)	-
ค่าเสื่อมราคา	(41)	(41)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	699	776

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีมูลค่า 1,538 ล้านบาทและ 1,622 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อยได้รับรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2554 และ 2553 เป็นจำนวน 24 ล้านบาทและ 35 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 17 ปี โดยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำในอนาคตดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี	27
1 ปี - 5 ปี	28
มากกว่า 5 ปี	6

## 18. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า และอาคาร	สถานีภาคพื้นดิน สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม เอเชียส	ยานพาหนะ	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>											
31 ธันวาคม 2552	78	845	774	177	4,040	519	219	482	98	1,510	8,742
ซื้อเพิ่ม	3	32	-	89	1,192	4	9	103	1	3,161	4,594
จำหน่าย	-	(33)	-	(3)	-	(74)	-	(17)	-	-	(127)
โอนเข้า (ออก)	-	11	-	-	1,834	(17)	20	3	6	(1,857)	-
31 ธันวาคม 2553	81	855	774	263	7,066	432	248	571	105	2,814	13,209
ซื้อเพิ่ม	3	22	-	6	1,092	38	19	89	2	1,589	2,860
จำหน่าย	-	(6)	-	-	(9)	-	(1)	(53)	(1)	-	(70)
โอนจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	12	28	-	-	-	-	-	-	10	-	50
โอนออก	-	-	-	-	2,916	35	13	9	(10)	(3,066)	(103)
31 ธันวาคม 2554	96	899	774	269	11,065	505	279	616	106	1,337	15,946

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า และอาคาร	สถานีภาคพื้นดิน สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม		ยานพาหนะ	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
			เอเชียส	ยานพาหนะ								
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>												
31 ธันวาคม 2552	-	321	150	48	855	300	92	220	52	-	-	2,038
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	54	-	41	678	38	43	107	10	-	-	971
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(13)	-	(1)	-	(64)	-	(16)	-	-	-	(94)
31 ธันวาคม 2553	-	362	150	88	1,533	274	135	311	62	-	-	2,915
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	58	-	47	1,170	53	41	123	9	-	-	1,501
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(6)	-	-	(6)	-	(1)	(47)	(1)	-	-	(61)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่โอน มาจากอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน	-	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	10
โอนออก	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	(5)
31 ธันวาคม 2554	-	419	150	135	2,697	327	175	387	70	-	-	4,360

(หน่วย: ล้านบาท)

## งบการเงินรวม (ต่อ)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า และอาคาร	สถานีภาคพื้นดิน สำหรับโครงการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านดาวเทียม เอเชียส	ยานพาหนะ	อุปกรณ์สำหรับ ให้บริการโครงข่าย โทรคมนาคม	อุปกรณ์สำหรับ สื่อสารด้วย ดาวเทียม	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	อื่นๆ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	รวม
<b>ค่าเผื่อการด้อยค่า</b>											
31 ธันวาคม 2552	-	10	624	-	-	103	-	-	-	-	737
ค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	(10)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	(25)
31 ธันวาคม 2553	-	-	624	-	-	88	-	-	-	-	712
31 ธันวาคม 2554	-	-	624	-	-	88	-	-	-	-	712
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>											
31 ธันวาคม 2553	81	493	-	175	5,533	70	113	260	43	2,814	9,582
31 ธันวาคม 2554	96	480	-	134	8,368	90	104	229	36	1,337	10,874
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>											
2553 (จำนวน 839 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											971
2554 (จำนวน 1,355 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการบริการ ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและบริหาร)											1,501

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม
	ส่วนปรับปรุง สินทรัพย์เช่า	เครื่องตกแต่งและ อุปกรณ์สำนักงาน	เครื่องมือ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง	
<b>ราคาทุน</b>						
31 ธันวาคม 2552	39	23	2	6	7	77
ซื้อเพิ่ม	-	2	-	1	4	7
โอนเข้า (ออก)	11	-	-	-	(11)	-
31 ธันวาคม 2553	50	25	2	7	-	84
ซื้อเพิ่ม	3	1	-	-	-	4
31 ธันวาคม 2554	53	26	2	7	-	88
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>						
31 ธันวาคม 2552	33	14	2	3	-	52
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	3	3	-	1	-	7
31 ธันวาคม 2553	36	17	2	4	-	59
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4	3	-	1	-	8
31 ธันวาคม 2554	40	20	2	5	-	67
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
31 ธันวาคม 2553	14	8	-	3	-	25
31 ธันวาคม 2554	13	6	-	2	-	21
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2553 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						7
2554 (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)						8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 854 ล้านบาท และเฉพาะของ บริษัทฯมีจำนวนเงินประมาณ 48 ล้านบาท (2553: 551 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 138 ล้านบาท (2553: 190 ล้านบาท)

ในปี 2548 บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (พีเอ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ซื้ออาคารจัดมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในราคา 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าสำหรับการเช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 บริษัทฯได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง

อุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อตามสัญญาผ่อนชำระระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กรรมสิทธิ์และความเป็นเจ้าของในอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนจำนวนประมาณ 2,403 ล้านบาท จะโอนมายังบริษัทย่อยเมื่อบริษัทย่อยได้ชำระเงินให้กับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว (2553: 2,869 ล้านบาท)

## 19. ค่าความนิยม

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2554	2553
ค่าความนิยม	89	89
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(89)	(72)
ค่าความนิยม - สุทธิ	-	17

## 20. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

มูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554:	
ราคาทุน	131
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(72)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	59
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553:	
ราคาทุน	120
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(34)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	86

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ สำหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2554	2553
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	86	54
ซื้อ	19	58
จำหน่าย - ราคาตามบัญชี	(4)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(43)	(26)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	58	86

## 21. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า

ในปี 2541 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (อาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ ทาวเวอร์) กับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินรวม 415 ล้านบาท ต่อมาในปี 2543 บริษัทร่วมดังกล่าวได้โอนกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่สถาบันการเงินเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

ในปี 2548 พี่เอ ได้ซื้ออาคารดังกล่าวคืนจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 ดังนั้น เพื่อแสดงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่แท้จริง บริษัทฯ จึงได้แสดงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ารวมเป็นส่วนหนึ่งของอาคารที่ซื้อมาในงบการเงินรวม



ยอดคงเหลือของค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	415	415
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(186)	(172)
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า - สุทธิ	<u>229</u>	<u>243</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่บันทึกอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	<u>14</u>	<u>14</u>

## 22. ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใต้น้ำรอดัดจ่าย

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2554	2553
ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใต้น้ำรอดัดจ่าย	5,123	5,123
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,123)	(4,858)
ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใต้น้ำรอดัดจ่าย - สุทธิ	<u>-</u>	<u>265</u>
ค่าตัดจำหน่ายที่บันทึกอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	<u>265</u>	<u>353</u>

ต้นทุนโครงการขายเคเบิลใต้น้ำเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างทีโอทีกับเจเอสทีซีและบริษัท ไทย ลอดคิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด (ทีแอลดีที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำตามชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ตกเป็นของทีโอทีนับตั้งแต่วันที่ได้ก่อสร้างโครงข่ายแล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับและทดสอบระบบจากทีโอที โดยเจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโครงข่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวให้ทีโอที สิ้นสุดวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ปัจจุบันเจเอสทีซีและทีแอลดีทีอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อขอเป็นผู้บำรุงรักษาโครงข่ายดังกล่าวจากทีโอที

เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้รับรายได้จากการให้บริการตามสัญญาดังกล่าวสำหรับปี 2554 และ 2553 รวมเป็นจำนวน 527 ล้านบาทและ 827 ล้านบาท ตามลำดับ

เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอที ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เจเอสทีซีและทีแอลดีทีมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

### 23. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่อ้างอิงกับ MLR และค้ำประกัน โดยการโอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

### 24. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	280	257	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,254	2,761	-	-
เงินค้ำประกันผลงาน	85	96	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42	46	7	4
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)	16	18	19	13
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	332	208	3	2
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>3,009</u>	<u>3,386</u>	<u>29</u>	<u>19</u>

### 25. เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์

เจทีเอสและทริปเปิลที่ได้ซื้ออุปกรณ์จากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ภายในเวลา 3 ปี ยอดคงค้างของรายการดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แบ่งตามอายุครบกำหนดชำระได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	2554	2553
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	2,470	3,107
หัก: ดอกเบี่ยรอกการตัดจำหน่าย	(67)	(238)
รวม	2,403	2,869
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,931)	(815)
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>472</u>	<u>2,054</u>

ยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของเจทีเอสค้าประกัน โดยการจำหน่ายบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที่จำนวน 59 ล้านบาท และการโอนสิทธิการรับชำระเงินจากทีทีไอตามสัญญาให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคมของทริปเปิลที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และยอดคงค้างดังกล่าวข้างต้นของทริปเปิลที่ค้าประกัน โดยยอกิวเมนต์และการจำหน่ายบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที่จำนวน 47 ล้านบาท

## 26. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	
	2554	2553
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	220	220
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(13)	(21)
รวม	207	199
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(126)	(68)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	81	131

บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 3 ปี ถึง 5 ปี

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินมีดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น			
ตามสัญญาเช่า	136	84	220
ดอกเบี่ยรอการตัดบัญชี	(10)	(3)	(13)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	126	81	207

## 27. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	
		2554	2553
1	MLR	903	913
2	MLR	61	132
3	MLR	261	-
4	MLR	-	37
5	MLR	1,520	850
รวม		2,745	1,932
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		(1,641)	(1,021)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,104	911

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวข้างต้น มีดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของเจเอสทีซี ซึ่งตามสัญญาเงินกู้เดิมมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2554 เจเอสทีซีได้แสดงความจำนงขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เงินกู้และในเดือนเมษายน 2554 เจ้าหนี้เงินกู้ได้พิจารณาอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้ดังกล่าวกับเจเอสทีซี โดยให้บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (จัสเทล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ดังกล่าวนี้ร่วม รายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สรุปได้ดังนี้

- ขยายระยะเวลาชำระออกไปอีก 7 ปี 6 เดือน (ครบกำหนดเดือน ธันวาคม 2561)
- อัตราดอกเบี้ย MLR
- เงื่อนไขการชำระหนี้คืน
  - มีนาคม 2554 - ธันวาคม 2554 ชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท เพื่อชำระดอกเบี้ยใหม่และเงินต้นตามลำดับ
  - ปี 2555 - 2561 ชำระดอกเบี้ยใหม่ทุกสิ้นเดือนและชำระเงินต้นรายไตรมาสทุก สิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม โดยปี 2555 - 2557 ชำระไตรมาสละ 11 ล้านบาท ปี 2558 - 2559 ชำระไตรมาสละ 23 ล้านบาท ปี 2560 ชำระไตรมาสละ 57 ล้านบาท ปี 2561 ชำระไตรมาสละ 91 ล้านบาท

นอกจากนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวยังค้ำประกันโดยการ โอนสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 และค้ำประกันโดยที่แอลดีที

2. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของเจทีเอสและมีกำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือน มีนาคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกัน โดยการ โอนสิทธิในการรับชำระเงินจากลูกหนี้บางส่วนของเจทีเอส
  3. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของซีซีเอส มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเริ่มต้นในปี 2554 จำนวน 3 งวด คือในเดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2554 และหลังจากนั้นชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส จำนวน 28 งวด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2561 และเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวนนี้ค้ำประกันโดยเจทีเอส สัญญาเงินกู้ยืมนี้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินเพิ่มเติมคือกรณีที่ซีซีเอสได้รับเงินจากการชำระหนี้ของทีทีแอนด์ที และ/หรือเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นที่ทีทีแอนด์ทีตามแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ซีซีเอสตกลงให้ธนาคารนำเงินดังกล่าวทั้งจำนวนไปชำระหนี้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้นำไปชำระหนี้เงินกู้ในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับมากกว่าดอกเบี้ยและเงินต้นในงวดใด ซีซีเอสตกลงให้นำเงินส่วนที่คงเหลืออยู่นั้นชำระหนี้เงินต้นงวดที่ใกล้จะถึงกำหนดที่สุดก่อนเรียงตามลำดับ
  4. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของทริปเปิลที โดยมีวงเงินกู้จำนวน 300 ล้านบาท ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 8 งวด งวดละ 37.5 ล้านบาท โดยเริ่มชำระงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2552 ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดไว้บางประการเช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น
  5. เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวเป็นของทริปเปิลที โดยมีวงเงินกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท และมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสจำนวน 14 งวด งวดละ 30 - 210 ล้านบาท และต้องจ่ายชำระคืนเงินต้นทั้งหมดภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เงินกู้ยืมดังกล่าวมีหลักประกันเป็นบัญชีเงินฝากของทริปเปิลที และภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกำหนดไว้บางประการ เช่น การรักษาอัตราส่วนทางการเงินและการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นต้น
- ทริปเปิลทีต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกิน 3 เท่า ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปิลทีมีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 3.3 เท่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลทำให้เจ้าหนี้เงินกู้ อาจใช้สิทธิบางประการตามที่ระบุในสัญญาซึ่งรวมถึงการเรียกชำระหนี้คืนทั้งจำนวนจากทริปเปิลทีในทันที ทริปเปิลทีได้ขอผ่อนผันการผิดเงื่อนไขดังกล่าวจากธนาคารและได้รับการผ่อนผันแล้วในเดือนมกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่หลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทริปเปิลทีจึงจัดประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทริปเปิลทีมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวน 479 ล้านบาท (2553: 1,150 ล้านบาท)

## 28. หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ (หมายเหตุ 1) มีกำหนดชำระคืนตามโครงการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ประกอบด้วยหนี้สินดังต่อไปนี้		
28.1 หนี้สินระยะยาวจำนวน 1,827 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 9 ปีตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR	828	904
28.2 หนี้สินระยะยาวจำนวน 171 ล้านบาท มีกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2555 อัตราดอกเบี้ย MLR - 2% สำหรับปีที่ 1 ถึง 8 และ MLR+20% สำหรับปีที่ 9	156	155
รวม	984	1,059
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(849)	(81)
หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	135	978

แผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯระบุให้บริษัทฯและเจทีเอส ต้องนำไปหุ้นส่วนใหญ่ในเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันกับตัวแทนผู้ถือหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 บริษัทฯได้ขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการในส่วนของหนี้สินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 ของบริษัทฯกับธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 828 ล้านบาท ซึ่งตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เงินต้นจำนวนดังกล่าวจะครบกำหนดภายในปี 2555 โดยทยอยชำระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 207 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ใหม่เป็นดังนี้

1. เดือนมกราคม 2555 ชำระคืนเป็นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯได้ชำระเงินในส่วนนี้แล้ว
2. ส่วนที่เหลือจากการชำระในข้อ 1 จะทยอยจ่ายคืนเป็นรายไตรมาสเป็นเวลา 6 ปี โดยในปี 2555 - 2557 ชำระคืนปีละ 10% ปี 2558 - 2559 ชำระคืนปีละ 15% และในปี 2560 ชำระคืน 40%

ส่วนเงิน ไข่อื่นสำหรับการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ตามเดิม บริษัทฯ ได้รับจดหมายจากทางธนาคารลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งว่าคำขอดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาจากธนาคารซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัญญาการขอขยายระยะเวลาดังกล่าวจะได้รับการลงนามหลังวันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ จึงจัดประเภทเงินกู้ยืม ดังกล่าวนี้อัน วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งจำนวนในงบแสดงฐานะการเงิน

## 29. สාරองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน โดยปรับกับกำไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 3)	154	8
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	13	1
ต้นทุนดอกเบี้ย	6	-
ยอดคงเหลือปลายปี	173	9

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2554 จำนวน 19 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1 ล้านบาท)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด	4%
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5%

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2554	173	9
ปี 2553	154	8
ปี 2552	133	7

**30. ทุนจดทะเบียน/ หุ้นทุนซื้อคืน/ กำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน**

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,398 ล้านหุ้นและ 634 ล้านหุ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14 - 27 มกราคม 2553 และ 15 มีนาคม 2551 - 14 กันยายน 2553 ตามลำดับได้ และเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 และ 22 กันยายน 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนเป็นจำนวนรวม 2,032 ล้านหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 มีมติอนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 740 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2554 และหากบริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนดังกล่าวได้หมดภายในระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีหุ้นสามัญที่ซื้อคืนโดยบริษัทฯ เป็นจำนวน 155 ล้านหุ้น มูลค่ารวมของหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน) ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจำนวน 155 ล้านหุ้นดังกล่าวข้างต้นนี้กับกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนดังกล่าวได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

บริษัทฯ บันทึกผลต่างจากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยไปหักจากบัญชี “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้นให้หมดไปก่อนแล้วจึงนำผลต่างที่เหลืออยู่ไปหักจากบัญชีกำไรสะสม

ตามจดหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินวงเงินกำไรสะสม และให้บริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเต็มจำนวนแล้วเป็นจำนวน 300 ล้านบาท และต่อมาในปี 2554 บริษัทฯ ได้โอนกลับกำไรสะสมจัดสรรสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนจำนวนดังกล่าวทั้งจำนวน หลังจากที่ได้ลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นแล้ว



เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2554 มีมติอนุมัติโครงการการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงินสำหรับสภาพคล่องส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 724 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และมีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นซื้อคืนได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

วันที่ 27 มกราคม 2555 บริษัทฯ ได้ซื้อคืนหุ้นสามัญเป็นจำนวน 23 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนเป็นจำนวนเงิน 47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อหุ้นที่ซื้อคืน)

### 31. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2543 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2543 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้จำนวน 18.4 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า อายุการใช้สิทธิประมาณ 5-8 ปี (ขยายอายุการใช้สิทธิจากเดิม 5 ปี เป็น 5-8 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545) นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 3 เดือน ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในราคา 10 ถึง 29.28 บาท

ในปี 2544 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยไม่คิดมูลค่า ครั้งที่ 1 จำนวน 5.46 ล้านหน่วย และครั้งที่ 2 ในระหว่างปี 2545 จำนวน 13.49 ล้านหน่วย ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดการใช้สิทธิวันแรกและวันสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2544 และ 15 มีนาคม 2553 ตามลำดับ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจำนวน 6.75 ล้านหน่วย (โดยมีราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP เดิม) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน 30 ล้านหุ้น ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเดิมเสียสิทธิและผลประโยชน์

และตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ปรับจำนวนและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคือราคาการใช้สิทธิเดิม 6.68 ถึง 19.56 บาทต่อหุ้น เป็น 0.668 ถึง 1.956 บาทต่อหุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มอีก 9 หน่วย รวมเป็น 10 หน่วย ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2547 เป็นต้นไป

ในระหว่างปี 2553 มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ESOP) ที่หมดอายุเป็นจำนวน 16,242,060 หน่วย และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ โดยวันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

### 32. หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย

ในระหว่างปี 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของพีเอและบริษัท เอเซียส รีเอนแนล เซอร์วิส จำกัด (เออาร์เอส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีมติอนุมัติให้ขายหุ้นของบริษัทฯ ที่บริษัทดังกล่าวถืออยู่ทั้งหมดในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้นและ 0.44 บาทต่อหุ้นตามลำดับ ต่อมาพีเอและเออาร์เอสได้เข้าทำสัญญาขายหุ้นของบริษัทฯให้กับนักลงทุนสถาบันสองแห่งตามราคาเสนอขายข้างต้น

ในระหว่างปี 2553 พีเอและเออาร์เอสได้ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ทั้งสองบริษัทถืออยู่ให้กับนักลงทุนสถาบันสองแห่ง เป็นจำนวนรวม 1,276 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 527 ล้านบาท กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวได้บันทึกไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ซื้อคืน” ในส่วนของผู้ถือหุ้น

### 33. สรรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้ทุกราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สรรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

### 34. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
ค่าเช่าโครงข่ายโทรคมนาคม	1,576	1,704	-	-
ค่าเสื่อมราคา	1,542	1,013	8	7
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,296	1,216	51	49
ค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง	948	913	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	387	359	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	308	379	14	14
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	219	201	-	-
ต้นทุนของสินค้าที่จำหน่าย	191	1,406	-	-
ค่าไฟฟ้า	149	123	2	2
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	85	44	-	-
ค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโทรคมนาคม	14	45	-	-

### 35. ต้นทุนการบริการ

ในระหว่างปี 2554 ทริปเปิลทีและจัสมินได้บันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม สำหรับรายได้ค่าบริการโทรคมนาคมในปี 2554 เป็นจำนวนประมาณ 162 ล้านบาท ตามหลักความระมัดระวัง โดยใช้เกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2545 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีได้จัดให้มีแผนการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมให้นำส่งรายได้ในอัตราร้อยละ 4

ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับคัดเลือกและเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนกทช. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการการกำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บกับผู้ใช้ได้รับใบอนุญาตว่า กสทช. จะต้องกำหนดแผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ซึ่งต้องกำหนดพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการ พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวเสียก่อน

ทริปเปิลทีและจัสมเทลได้ติดตามการประกาศแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจำปี 2554 มาโดยตลอด จนถึงสิ้นปี 2554 ก็ไม่ปรากฏแผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2555 กสทช. ได้ประกาศร่างแผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555 - 2559 และจัดทำการประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555

ในประกาศร่างแผนดังกล่าวกำหนดแผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับปี 2555 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ที่ปรึกษากฎหมายของทริปเปิลทีและจัสมเทลมีความเห็นว่าโอกาสที่กสทช. จะเรียกเก็บค่าจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจำปี 2554 เป็นไปได้น้อย ผู้บริหารของทริปเปิลทีและจัสมเทลจึงมีความเห็นว่าทริปเปิลทีและจัสมเทลไม่มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามประมาณการข้างต้นอีกต่อไป ทริปเปิลทีและจัสมเทลจึงได้บันทึกโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่บันทึกไว้ในปี 2554 ทั้งจำนวน

### 36. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล หลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้จ่ายและรายได้ต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายและรายได้ในการคำนวณภาษีหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากรายได้ก่อน (ถ้ามี)

### 37. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นปรับลดจำนวน โดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่า ได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วัน ต้นปี หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	1,072	663	377	87
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	7,244	6,851	7,244	7,381
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน/ กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	0.15	0.10	0.05	0.01

ไม่มีการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานมารวมคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2553 เนื่องจากราคาใช้สิทธิต่อหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยสำหรับปีดังกล่าว

### 38. ข้อมูลทางการเงินจำแนกส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินกิจการตามส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่วนงานการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม และส่วนงานอื่น และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 และ 2553 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	6,351	4,904	1,756	2,010	1,266	2,580	125	132	-	-	9,498	9,626
รายได้ระหว่างส่วนงาน	37	23	736	691	91	966	94	81	(958)	(1,761)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	6,388	4,927	2,492	2,701	1,357	3,546	219	213	(958)	(1,761)	9,498	9,626
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	4,455	3,192	152	385	254	357	(1)	(4)	-	-	4,860	3,930
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
รายได้อื่น											85	200
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ											(791)	(714)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(1,713)	(1,576)
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้											(32)	-
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้											(104)	(244)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน											(97)	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย											-	(23)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์											(17)	(41)
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย											(12)	(90)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ											(172)	(67)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	10
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน											(468)	(393)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล											(494)	(403)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											27	74
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											1,072	663

(หน่วย: ล้านบาท)

	ส่วนงานการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง		ส่วนงานการให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม		ส่วนงานอื่นๆ		การตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553	2554	2553
	ลูกหนี้การค้า	339	465	3,164	2,505	2,688	2,351	103	62	(2,435)	(1,650)	3,859
สินค้าคงเหลือ	1	15	11	9	66	266	2	2	(10)	-	70	292
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	699	776	-	-	699	776
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,746	8,540	671	666	23	30	508	500	(74)	(154)	10,874	9,582
สินทรัพย์ส่วนกลาง											3,958	4,918
รวมสินทรัพย์											19,460	19,301

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการกำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

### 39. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 8 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำนวน 55 ล้านบาท และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 2 ล้านบาท (2553: 51 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลำดับ)

### 40. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ ปี 2553	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553	148	0.020
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2553		148	0.020
เงินปันผลประจำปี 2553	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554	145	0.020
เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับ ปี 2554	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554	167	0.023
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2554		312	0.043

### 41. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- 41.1 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารและสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,110 ล้านบาทในนามของบริษัทฯและบริษัทย่อย (เฉพาะของบริษัทฯ: 12 ล้านบาท)
- 41.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 4 ล้านบาท
- 41.3 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 13 ล้านบาท



- 41.4 จัสเทลมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินประมาณ 52 ล้านบาท
- 41.5 เออาร์เอส มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อค่าใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม (The Founder NSP Airtime Purchase Agreement) กับ ACeS International Limited ผู้เป็นเจ้าของโครงการดาวเทียมเอเชียส โดยเออาร์เอสมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญา (สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม 2565) ซึ่งค่าธรรมเนียมจะคิดจากค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อปี (500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาต่อปริมาณการใช้บริการสื่อสัญญาณดาวเทียม แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
- 41.6 บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (ทีเจพี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาจ้างเหมา (Turn-Key) กับบริษัทคู่สัญญาแห่งหนึ่ง ทีเจพีมีภาระผูกพันที่จะต้องส่งมอบงานให้กับบริษัทคู่สัญญาดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยจะต้องส่งมอบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ปัจจุบันทีเจพีไม่สามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามกำหนดระยะเวลาซึ่งบริษัทคู่สัญญามีสิทธิที่จะคิดค่าปรับล่าช้าตามสัญญาจากทีเจพีเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของวงเงินตามสัญญา (31 ล้านบาท) อย่างไรก็ตามผู้บริหารของทีเจพีอยู่ในระหว่างการขอแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานกับคู่สัญญาและขอขยายระยะเวลา กับบริษัทคู่สัญญาออกไป ซึ่งผู้บริหารของทีเจพีเชื่อว่าจะสามารถเจรจาแก้ไขสัญญาลดเนื้องานขอขยายระยะเวลา กับบริษัทคู่สัญญา เนื่องจากเหตุของความล่าช้าเกิดจากการส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้าและจะสามารถปิดโครงการได้โดยมีค่าปรับเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาระสำคัญ
- 41.7 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
- ก) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมกับ ทีทีแอนด์ทีเอสเอสโดยทริปเปิลทีจะได้รับค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา ทริปเปิลทีมีภาระที่จะต้องให้บริการกับ ทีทีแอนด์ทีเอสเอสจนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- ข) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 ทริปเปิลทีได้ทำสัญญาขอใช้วงจรเช่ากับทีทีแอนด์ที โดยตกลงชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ระบุไว้ในสัญญา และทริปเปิลทีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญานี้จะสิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการของทรูปเปลทีมีมติอนุมัติให้ทรูปเปลทีเข้าทำ ความตกลงเปลี่ยนแปลงการคิดอัตราค่าบริการ โครงข่าย โทรคมนาคมของสัญญาที่ทำกับ ทีทีแอนด์ทีเอสเอส ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.7 ก) โดยเปลี่ยนเป็นการแบ่ง ผลประโยชน์ในอัตราส่วนร้อยละ 95 ของค่าบริการที่เรียกเก็บได้จากลูกค้าโดยให้ถือว่าทรูปเปลที (หรือบริษัทย่อยของทรูปเปลที) ให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกับทีทีแอนด์ทีเอสเอส โดยทรูปเปลที (หรือ บริษัทย่อยของทรูปเปลที) จะเป็นผู้ลงทุนในด้าน โครงข่าย การจัดซื้อ Routers และการลงทุนด้านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์และที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้ทรูปเปลทีเข้าทำความตกลงเปลี่ยนแปลงอัตรา ค่าบริการวงจรเช่าของสัญญาที่ทำกับทีทีแอนด์ที ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.7 ข) โดยตกลงให้คิดอัตราค่าบริการวงจรเช่าในอัตราส่วนร้อยละ 15 ของรายได้ค่าบริการเฉลี่ยต่อ วงจรต่อเดือนที่ทรูปเปลทีได้รับจากการให้บริการ โครงข่าย โทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ดังกล่าวผู้บริหารของทรูปเปลทีเห็นว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท พี แพลนเนอร์ จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของทีทีแอนด์ที ได้มีหนังสือบอกกล่าวไม่ยอมรับสิทธิตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินข้อ 41.7 ข) รวมทั้งสัญญาและ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับและ ข้อตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าบริการวงจรเช่าทุกฉบับ โดยให้มีผลการยกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

41.8 ทรูปเปลทีได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามี ระยะเวลาตั้งแต่ 3 - 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทรูปเปลที มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่า ดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

ล้านบาท

จ่ายชำระภายใน:

ภายใน 1 ปี	40
1 - 5 ปี	1

#### 41.9 คดีฟ้องร้อง

1. ในปี 2553 ซีซีเอสถูกบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในประเทศฟ้องร้องเพื่อให้ชำระหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำระบบงาน CC&B ให้ที่ทีเอนด์ทีและดอกเบีย มีทุนทรัพย์รวมเป็นจำนวน 91 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยมูลหนี้ค่าอุปกรณ์จำนวน 80 ล้านบาท และดอกเบียเป็นจำนวน 11 ล้านบาท ซีซีเอสได้บันทึกมูลหนี้ค่าอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกดอกเบียจำนวน 11 ล้านบาทดังกล่าว ฝ่ายบริหารของซีซีเอสพิจารณาว่าซีซีเอสและบริษัทดังกล่าวมีความเห็นชอบร่วมกันที่ให้การดำเนินการตามสัญญาและการชำระเงินค่าอุปกรณ์ระหว่างซีซีเอสและบริษัทดังกล่าวเป็นไปในทำนองเดียวกับการชำระเงินค่างาน CC&B จากทีทีเอนด์ที (Back to Back) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10.2 ในปัจจุบัน ทีทีเอนด์ทีอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการและยอดหนี้ของซีซีเอส (ค่างาน CC&B) ยังไม่ได้รับคำสั่งเป็นที่สุดให้ชำระหนี้จากศาลล้มละลายกลาง นอกจากนี้ยอดหนี้ค่างาน CC&B ยังเป็นหนี้ที่มีการโต้แย้งกันอยู่ ซีซีเอสจึงยังไม่ได้ชำระเงินค่าอุปกรณ์ให้บริษัทดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน คดีนี้ศาลชั้นต้นได้นัดสืบพยานในเดือนเมษายน 2555
2. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (เจไอเน็ต) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับแจ้งเป็นหนังสือฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2553 จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ชำระค่าบริการวงจรเช่าจำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ให้แก่ทีทีเอนด์ทีและขอคิดดอกเบียตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น เจไอเน็ตได้บันทึกยอดหนี้ค่าบริการดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินค่าบริการซึ่งถูกเรียกร้องมาดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจไอเน็ตจึงยังไม่ได้บันทึกรายการดอกเบียค้างชำระไว้ในบัญชี
3. บริษัท สมาร์ท ไฮเวย์ จำกัด (สมาร์ท) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับแจ้งเป็นหนังสือฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 จากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้ชำระค่าบริการวงจรเช่าจำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งค้างชำระตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนเมษายน 2551 พร้อมดอกเบียจำนวน 5 ล้านบาทซึ่งคำนวณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้แก่ทีทีเอนด์ที และขอคิดดอกเบียตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระจนกว่าจะได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น สมาร์ทได้บันทึกยอดหนี้ค่าบริการดังกล่าวไว้ในบัญชีครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินค่าบริการซึ่งถูกเรียกร้องมาดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สมาร์ทจึงยังไม่ได้บันทึกรายการดอกเบียค้างชำระไว้ในบัญชี
4. ในระหว่างปี 2550 ถึงปี 2552 ทีโอทีได้แจ้งความดำเนินคดีกับทรูเปิดที่ที่สถานีตำรวจหลายแห่งและฟ้องร้องต่อศาลอาญาจังหวัดภูเก็ต โดยทีโอทีกล่าวหาว่าทรูเปิดที่ได้ลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอที ซึ่งฝ่ายบริหารของทรูเปิดเห็นว่าทรูเปิดที่ไม่ได้มีการลักลอบใช้อุปกรณ์คู่สายของทีโอทีแต่อย่างใด แต่เป็นการใช้อุปกรณ์และ/หรือบริการตามสัญญาที่ทรูเปิดทำไว้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

ในปี 2551 ทริปเปิลที่ได้ถูกทีโอที่ฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 24 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลที่ลักลอบนำเอาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของทีโอที่ไปใช้ ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ในระหว่างปี 2552 ถึงปี 2553 ทีทีแอนด์ทีได้แจ้งความที่สถานีตำรวจหลายแห่งและฟ้องร้องต่อศาลหลายแห่งเพื่อดำเนินคดีกับทริปเปิลทีและทีทีไอ เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาวงจรเช่า และการเข้าทำงานในพื้นที่ชุ่มสาย ปัจจุบันผลของกรณีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด

ในปี 2553 ทริปเปิลทีถูกทีทีแอนด์ทีฟ้องฐานละเมิดและเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน 16 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าทริปเปิลทีละเมิดใช้งานวงจรโทรคมนาคมของทีทีแอนด์ทีโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

ในปี 2553 ทริปเปิลทีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ว่าทีทีแอนด์ทีได้ขอให้ทริปเปิลทีชำระหนี้สินคงค้างแก่ทีทีแอนด์ทีเป็นจำนวนเงิน 834 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ซึ่งยอดเงินดังกล่าวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 เป็นยอดเงินค่าบริการวงจรเช่าที่ทริปเปิลทีได้ชำระให้แก่ทีทีแอนด์ที โดยวิธีโอนตัวสัญญาใช้เงินไปแล้วในปี 2552 แต่ผู้บริหารแผนของ ทีทีแอนด์ทีได้โต้แย้งสิทธิว่าเป็นการชำระหนี้อื่นไม่มีผลสมบูรณ์ ส่วนที่เหลือเป็นยอดเงินตามมูลหนี้อื่นที่ไม่ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปิลทีบันทึกไว้ในบัญชี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 ทริปเปิลทีได้รับแจ้งจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าทีทีแอนด์ทีได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเรียกร้องให้ทริปเปิลทีชำระค่าบริการวงจรเช่าค้างชำระตามสัญญาให้บริการวงจรเช่าเป็นจำนวน 1,447 ล้านบาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นและต่อมาได้แก้ไขเพิ่มเติมคำเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวน 1,496 ล้านบาทซึ่งยอดเงินดังกล่าวไม่ตรงกับภาระหนี้สินที่ทริปเปิลทีบันทึกไว้ในบัญชี ผู้บริหารของทริปเปิลทีเชื่อว่าเกิดจากทีทีแอนด์ทีใช้อัตราค่าบริการวงจรเช่าและจำนวนวงจรที่นำมาคิดค่าบริการวงจรเช่าไม่ถูกต้อง และเชื่อว่าทริปเปิลทีได้บันทึกภาระหนี้สินค่าบริการวงจรเช่าตามเงื่อนไขสัญญาให้บริการวงจรเช่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ทริปเปิลทีได้ยื่นคำคัดค้านและเรียกร้องแย้งค่าเสียหายจากการที่ทริปเปิลทีไม่สามารถใช้วงจรเช่าได้ตามสัญญาเป็นจำนวน 3,477 ล้านบาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการแล้ว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ข้อพิพาท อยู่ภายใต้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการ

ฝ่ายบริหารของทริปเปิลทีและทีทีไอเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับคดีถูกฟ้องร้องและข้อพิพาทดังกล่าว จึงไม่ได้บันทึกสำรองสำหรับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

41.10 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อย 5 แห่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังต่อไปนี้

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	บริการที่ได้รับอนุญาต	ระยะเวลา
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	25 สิงหาคม 2552 - 24 สิงหาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการโทรศัพท์สาธารณะ	15 ธันวาคม 2553 - 14 ธันวาคม 2558
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	8 กุมภาพันธ์ 2550 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
	แบบที่สอง	บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้งานสายอากาศขนาดเล็ก	30 พฤศจิกายน 2554 - 29 พฤศจิกายน 2559
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	แบบที่สาม	บริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการสื่อสารข้อมูล	23 กุมภาพันธ์ 2549 - 22 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	28 กรกฎาคม 2552 - 27 กรกฎาคม 2557
	แบบที่หนึ่ง	บริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	25 มกราคม 2553 - 24 มกราคม 2558
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	6 พฤศจิกายน 2552 - 5 พฤศจิกายน 2557
	แบบที่สอง	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลภายในประเทศ	30 พฤศจิกายน 2549 - 29 พฤศจิกายน 2564
	แบบที่สอง	บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ	30 มีนาคม 2552 - 29 มีนาคม 2557
	แบบที่สาม	บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ	18 พฤศจิกายน 2552 - 17 พฤศจิกายน 2567
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	แบบที่หนึ่ง	บริการอินเทอร์เน็ต	20 มิถุนายน 2552 - 19 มิถุนายน 2557

บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว นอกจากนี้สำหรับบริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตแบบที่สองที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองและใบอนุญาตแบบที่สามต้องเสียค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ในอัตราร้อยละ 4 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหรือบริษัทย่อยสามารถจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช. แทนการนำส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าว

เออาร์เอสซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบันเออาร์เอสยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

## 42. เครื่องมือทางการเงิน

### 42.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

#### **ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยขายสินค้าหรือให้บริการกับลูกค้าที่มีฐานะการชำระหนี้ดีเป็นส่วนใหญ่ เช่น บริษัทที่มีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

#### **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ

#### **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์และสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินซึ่งไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวม		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
	สินทรัพย์ทางการเงิน	หนี้สินทางการเงิน	
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	4	94	31.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ (ล้านบาท)	อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา (บาทต่อหน่วยเงินตรา ต่างประเทศ)	วันครบกำหนดตามสัญญา
เหรียญสหรัฐอเมริกา	36	31.19 - 33.97	5 มกราคม - 20 พฤศจิกายน 2555

#### 42.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

#### 43. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.40:1 (2553: 1.61:1) (เฉพาะบริษัทฯ: 0.45:1 (2553: 0.47:1))

#### 44. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้

#### 45. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555